

# **BIDV và Viettel ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 - 2028**

14:15 01/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Thỏa thuận hợp tác toàn diện nói trên tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt, hiệu quả giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, tạo ra những giá trị mới cho xã hội, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung của quốc gia.**

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác còn là sự tiếp nối thành quả hợp tác tốt đẹp mà hai đơn vị đã đạt được từ Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác toàn diện giai đoạn 2019 - 2023.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và lĩnh vực công nghiệp - viễn thông; hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện nhằm xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài, bền vững trong quy hoạch phát triển tổng thể của hai doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận được ký kết, BIDV sẽ cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện đối với Viettel bao gồm các sản phẩm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm... với chi phí cạnh tranh. Viettel đảm bảo cung ứng cho BIDV các sản phẩm/dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin với chất lượng tối ưu như: hệ sinh thái Viettel Cloud; hạ tầng và thiết bị công nghệ thông tin; sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin; sản phẩm công nghệ nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành; sản phẩm giải pháp quản lý, vận hành doanh nghiệp...



*Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel và ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, đại diện hai đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 - 2028.*

Hai bên cùng thống nhất ưu tiên sử dụng đa dạng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên, đảm bảo quy định của pháp luật. Đồng thời, cam kết tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho khách hàng mỗi bên; phối hợp tạo ra các sản phẩm, tiện ích mới cho xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV chia sẻ: BIDV đánh giá cao và chúc mừng thành tựu của Viettel trong suốt gần 35 năm hình thành phát triển; đồng thời trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự đồng hành của Viettel đã góp phần tạo nên thành công của BIDV trong thời gian qua, đặc biệt Viettel là nhà mạng đầu tiên hỗ trợ nâng cấp băng thông internet để BIDV chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking trong tháng 09 vừa qua. Mong rằng lễ ký kết ngày hôm nay sẽ đánh dấu bước phát triển mới với những thành tựu vượt trội trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Về phía Viettel, ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, nhấn mạnh: Trong sự phát triển của Viettel luôn có sự hỗ trợ, đồng hành của BIDV. Những sản phẩm dịch vụ BIDV cung cấp cho Viettel mang lại sự hài lòng và rất đáng tin cậy. Hy vọng chương trình hợp tác giữa BIDV

và Viettel sẽ được triển khai trên tinh thần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và phương thức phối hợp giữa hai bên.

Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất phát huy hơn nữa tinh thần hợp tác đa dạng, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của hai đơn vị đầu ngành đất nước. Hai bên sẽ dành nguồn lực tốt nhất để hợp tác và phát triển trong thời gian tới, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị cao cho khách hàng, cho cộng đồng và cho xã hội.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/bidv-va-viettel-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-giai-doan-2024-2028>